

## Các nhà sáng lập của Prytania Media công bố về hai Studio AAA mới

*Các cựu binh của ngành từ Warner Brothers, 343 Industries, ArenaNet, Blizzard, Undead Labs cùng nhiều tên tuổi khác đã gia nhập các studio mới của Prytania Media 'là Fang & Claw và Dawon Entertainment*

New Orleans, Louisiana Hoa Kỳ — ngày 16/08/2023 — Jeff Strain (đồng sáng lập ArenaNet, đồng sáng lập Undead Labs, Crop Circle Games, Possibility Space, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch của các Studio thuộc Prytania Media) và Annie Delisi Strain (đồng sáng lập Undead Labs, Crop Circle Games, Possibility Space, đồng sáng lập kiêm CEO của Prytania Media) rất hào hứng công bố sự gia nhập của hai studio AAA mới vào đại gia đình các studio của Prytania Media.

**Fang & Claw** đang tạo nên bước phát triển tiếp theo của các game thể thao đối kháng giả tưởng để đáp ứng thị trường game đối kháng đang lớn mạnh nhanh chóng. Với khoản đầu tư \$3M vòng hạt giống bởi Transcend Fund, studio này được xây dựng với sự trợ giúp của một đội ngũ kỹ cựu, gồm:

- Jeremy Gaffney, Studio Head (đồng sáng lập Turbine Entertainment, Giám đốc cấp cao của Blizzard Entertainment)
- Fleur Marty, Giám đốc sản xuất (Giám đốc sản xuất của WB Games Montreal)
- Chris Venturini, Giám đốc sáng tạo (Giám đốc hoạt họa của ArenaNet, Trưởng bộ phận phụ trách gameplay của Undead Labs)
- Horia Dociu, Giám đốc nghệ thuật (Giám đốc nghệ thuật của Studio tại 343 Industries và Sucker Punch Productions)
- Ben Scott, Giám đốc kỹ thuật (Giám đốc kỹ thuật kiêm CTO của Undead Labs)

**Dawon Entertainment** gia nhập Prytania Media với tư cách studio đầu tiên thuộc các thị trường mới nổi, có trụ sở tại Bangalore, Ấn Độ. Dưới sự dẫn dắt của giám đốc studio đồng thời là nhà thiết kế game đạt giải thưởng, Whitney Beltrán, Dawon đang xây dựng các game tập trung vào văn hóa với sự tham gia của đội ngũ nhà phát triển người Ấn Độ dành cho người chơi Ấn Độ, với nguồn cảm hứng từ văn hóa dân gian cuốn hút, nghệ thuật, âm nhạc và lĩnh vực công nghệ tiên tiến của Ấn Độ.

Fang & Claw và Dawon Entertainment tham gia cùng các studio khác **Possibility Space** và **Crop Circle Games** trong hệ thống các studio thuộc thương hiệu Prytania Media.

### Giới thiệu về Prytania Media

Được thành lập năm 2021 bởi Annie Delisi Strain và Jeff Strain, Prytania Media là một tổ chức độc lập, thuộc sở hữu tư nhân tập hợp các studio phát triển các tựa game AAA tuyển chọn tập trung vào hoạt động sáng tạo các tựa game mới, đột phá trên phạm vi toàn cầu. Hiện có hơn 150 nhân viên phát triển game, hỗ trợ và kinh doanh trên khắp thế giới, Prytania Media cũng liên tục tuyển mộ, đào tạo và thuê nhân sự từ các cộng đồng yếu thế/ít được chú trọng để gia nhập đại gia đình các studio thông qua Sáng kiến Mosaic và các chương trình học bổng của Prytania Media.

### Giới thiệu về Crop Circle Games

Được thành lập năm 2021 dưới tư cách một studio thuộc Prytania Media và được hỗ trợ số vốn \$23M bởi quỹ Transcend Fund trong vòng đầu tư hạt giống, Crop Circle Games đang góp phần định hình các game sandbox cốt truyện tưởng tượng thể hệ mới cho cộng đồng game thủ toàn cầu.

### Giới thiệu về Possibility Space

Được thành lập năm 2021 dưới tư cách một studio thuộc Prytania Media với số vốn đầu tư hạt giống \$3M bởi quỹ Transcend Fund và có quan hệ đối tác phát triển với một nhà phát hành lớn, Possibility Space đang tiếp sức cho cộng đồng các nhà sáng tạo toàn cầu xây dựng nên một nền tảng game đóng vai tương tác mới đầy tham vọng.

Liên hệ truyền thông:

Elise Favis // Prytania Media

elise@prytania.co